

HƯNG HÀ Chủ động bảo đảm an ninh trật tự lễ hội đền Trần

(Tiếp theo trang 1)



Các điểm kinh doanh được sắp xếp hợp lý.

và xây dựng sơ đồ phân công vị trí từng tổ tránh để xảy ra tình trạng nhăm lẩn, mất xe của du khách; chủ động in, phát hành và giữ xe theo đúng quy định của Bộ Tài chính; tổ chức phân công 2 điểm trông giữ xe ô tô, 4 điểm trông giữ xe máy, xe đạp. Đồng thời, huy động lực lượng bảo vệ trông xe trong những ngày lễ hội.

Theo kế hoạch, ngoài phần lễ dâng hương tại lăng mộ các vua Trần; tế mở cửa đền; lễ dâng cấp bánh kỷ lục Việt Nam tại

đền thờ các vua Trần; lễ rước thủy và rước bộ..., lễ hội đền Trần còn diễn ra nhiều hoạt động như thi cổ cá, pháo đất, gói bánh chưng, kéo lửa nấu cơm cần, giải võ cổ truyền tỉnh Thái Bình, triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật mừng Đảng, mừng xuân, giải kéo co, liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hưng Hà, ngày thơ Việt Nam... Do đó, Công an huyện Hưng Hà đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm và tụ điểm phức

tap. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu và các loại tội phạm. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại lễ hội, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phân công cụ thể lực lượng ứng trực sẵn sàng cơ động để tăng cường phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ hội, phục vụ nhân dân và du khách thập phương.

Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Chúng tôi huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thành lập 12 chốt, 1 tổ tuần tra lưu động để hướng dẫn và bảo đảm an toàn giao thông trong đêm khai mạc cũng như trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng, lề đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người và các phương tiện tham gia giao thông; phân công lực lượng hướng dẫn giao thông và bảo đảm trật tự công cộng tại các nút giao thông trọng điểm trên quốc lộ 39, đường tỉnh ĐT.468 và trục đường vào khu vực đền Trần, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, cháy, nổ, đốt pháo, thả đèn trời...

Những nỗ lực và sự tập trung cao độ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông của huyện Hưng Hà sẽ góp phần quan trọng tạo nên thành công của lễ hội đền Trần năm nay, giúp xây dựng và quảng bá hình ảnh về truyền thống tốt đẹp và thương hiệu du lịch của Hưng Hà.



Huyện Hưng Hà đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho du khách tham dự lễ hội đền Trần.

Những nông dân “cố gan làm giàu”

Cần mẫn, chịu khó học hỏi, dám thử nghiệm những giống cây, con mới, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đã giúp nhiều nông dân huyện Đông Hưng vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.



Bà Nguyễn Thị Tuyến chăm sóc vườn thanh long của gia đình.

Đổi đời nhờ đổi cây

Cùng trên một mảnh đất canh tác nhưng với tư duy năng động, sáng tạo những cách làm mới trên cánh đồng cũ đã đem lại quả ngọt cho nhiều nông dân. Trong đó mô hình trồng cây đa tầng, chủ đạo là thanh long của bà Nguyễn Thị Tuyến, xã Minh Phú là thành công điển hình của việc tích tụ ruộng đất, thay đổi cơ cấu giống cây trồng. Từ nhỏ bà Tuyến đã gắn bó với đồng ruộng song đã không ít lần chứng kiến cảnh “được mùa, mất giá”, nhận thấy nhiều nông hộ thành công với các cây trồng có giá trị, năm 2015 bà đã cùng chồng mạnh dạn tích tụ ruộng ven đê, chuyển 3 sào ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng mía và ớt nhưng 2 loại cây này không hợp với đồng đất nên cho thu nhập thấp. Sau một thời gian nghiên cứu, bà Tuyến lại bỏ mía, ớt trồng thanh long. Cách trồng

đó, tôi còn dùng rơm rạ rải dưới gốc cây vừa làm phân hữu cơ, ngăn cỏ mọc vừa tăng năng suất cây trồng. Ngoài ra, tôi còn buộc xốp, bọc quả thanh long bằng vỏ bao để đuổi chim, chuột phá hoại. Với cách làm này, dù diện tích chuyển đổi ít nhưng mỗi năm gia đình cũng thu được 60 - 70 triệu đồng, riêng 200 gốc thanh long cho thu nhập 40 triệu đồng/năm. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục chuyển đổi 7 sào ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng thanh long. Nhờ đổi cây mà vợ chồng tôi đổi đời, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của xã.

Xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

Về xã Đông Xuân hồi chi Vũ Thị Lan, thôn Quang Trung từ người già đến người trẻ đều biết, họ còn danh cho chị sự trân trọng, cảm phục. Cảm phục vì nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, trân



Chị Vũ Thị Lan cần mẫn chăm sóc, trồng trọt dưa gia đình thoát nghèo.

trọng vì chị là người duy nhất đến giờ viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Chị Lan lập gia đình năm 1996, cuộc sống vốn đã khó khăn khi chồng chị mang bệnh, thường xuyên đau ốm thì cảnh nhà càng thêm túng quẫn, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp,

chị còn mang những kinh nghiệm tích lũy được hỗ trợ cho các bạn khuyết tật khác cùng làm. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Tú Anh cho biết: Tôi hy vọng mình

các ngành, đặc biệt là Ủy ban MTTQ huyện tặng gia đình chị 1 con bò sinh sản, chị vừa cần mẫn cấy lúa vừa chăm sóc bò béo tốt, tranh thủ thời gian nhân rồi nhận may gia công để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Chị Lan chia sẻ: Dù vẫn được Ban công tác mặt trận thôn Quang Trung bình xét là hộ nghèo nhưng tôi thấy cuộc sống của gia đình đã được cải thiện nên đã làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để dành cơ hội cho hộ khó khăn hơn. Sau đó, tôi mạnh dạn vay mượn tiền của người thân đầu tư xây dựng chuồng nuôi khoảng 70 con lợn nái, lợn thịt, lợn choai và nuôi 130 - 150 con gà, ngan, vịt đẻ. Mỗi năm tôi thu từ chăn nuôi, trồng trọt 280 - 300 triệu đồng. Người phụ nữ nhỏ bé ngày ngày miệt mài, cần mẫn cấy cấy, phát triển chăn nuôi, làm nghề phụ đã đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên dương điển hình làm kinh tế giỏi.

Phát lên nhờ trồng hoa, cây giống

Sau nhiều năm gắn bó với nghề trồng phát lộc, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, xã Minh Tân nhận thấy việc trồng và làm tháp phát lộc vất vả, thu nhập không cao, vì vậy năm 2016 chị đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích vườn, ruộng của gia đình sang trồng cây công trình, cây giống và hoa các loại. Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, chị Hoa sang xã Hồng Việt học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng hoa, cây công trình thành công rồi về áp dụng vào vườn nhà. Và những loại cây mới này nhờ chăm sóc kỹ và đúng cách đã sinh trưởng rất tốt, năm đầu mang lại nguồn thu đáng kể. Thành công bước đầu đã tiếp tục khích lệ chị Hoa mở rộng mô hình trên



Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa tự ương cây giống để trồng và cung cấp cho bà con.

THU HIỀN

Nghị lực của Phạm Tú Anh

Đù gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống với căn bệnh xương thủy tinh nhưng chị Phạm Tú Anh (thành phố Thái Bình) đã vượt lên số phận bằng năng lượng tích cực, lạc quan. Chị là tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật tự tin thay đổi cuộc đời.

Trước đây, chị Bùi Thị Hoa, xã Đông Đông (Đông Hưng) từng không thể vượt qua những định kiến với người khuyết tật. Việc bị thiếu một phần cánh tay khiến mọi nỗ lực của chị nhiều lần rơi vào bế tắc. Dù nhận được sự ủng hộ của gia đình nhưng chị Hoa không thể tìm được công việc phù hợp cho bản thân. Công việc ổn định, cuộc sống gia đình hạnh phúc là điều mà chị chưa

từng nghĩ đến. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ với chị Phạm Tú Anh đã tiếp thêm động lực giúp chị Hoa tìm thấy “ánh sáng phía cuối đường hầm”. Chị chia sẻ: Tôi đã từng mất niềm tin. Nhưng chị Tú Anh đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân. Sau khi tham gia câu lạc bộ (CLB) thanh niên khuyết tật huyện Đông Hưng tôi đã tìm được công việc phù hợp và có tổ ấm hạnh phúc riêng cho mình.

Đó là một trong rất nhiều việc chị Tú Anh đã thực hiện. Để tạo nên hành trình thay đổi số phận kỳ diệu ấy là nỗ lực phi thường của người phụ nữ nhỏ bé. Lớn lên cùng căn bệnh xương thủy tinh, Tú Anh không thể nỏ đùa, chạy nhảy như bạn bè đồng trang lứa. Tuổi thơ của chị gắn liền với những tháng ngày triển miên trên

giường bệnh và quanh bốn bức tường nhà. Vì vậy, việc được cấp sách đến trường trở thành ước mơ đối với chị. “Tôi rất khao khát được theo chúng bạn cấp sách theo học sinh nghèo vượt khó. Không dừng lại ở đó, để hiện thực hóa mong muốn xây dựng một tổ chức dành cho người khuyết tật tại vùng nông thôn, chị đã mạnh dạn xin mẹ cho lên Hà Nội để tìm hiểu, học hỏi. Theo Tú Anh, chị bị bất ngờ và vô cùng ngưỡng mộ khi được gặp gỡ những người khuyết tật đang sống và học tập tại đây. Họ không chỉ tự tin mà còn rất tài năng, nhiều người đã tốt nghiệp đại học và có thể sống tự lập. Năm 2002, chị cùng một người bạn đứng ra thành lập CLB Tiếng nói trái tim và quy tụ các thành viên gồm người khuyết tật, con em nạn

nhân chất độc da cam tại huyện Đông Hưng nhằm giúp họ vượt lên số phận. Trên chiếc xe tự chế thô sơ, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã “đội nắng, đội mưa” đến khắp các miền quê để tìm hiểu hoàn cảnh, vận động người khuyết tật tham gia CLB. Những nỗ lực của chị đã được đền đáp xứng đáng. CLB dần nhận được sự ủng hộ, nhanh chóng lớn mạnh và trở thành CLB thanh niên khuyết tật huyện Đông Hưng. Không dừng lại ở đó, Tú Anh còn miệt mài tìm kiếm những chương trình hỗ trợ, những dự án phi chính phủ dành cho người khuyết tật. Điều này đã góp phần tạo niềm tin, nâng cao năng lực giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Bằng nhiệt huyết và đam mê của mình, chị còn tự tìm tòi, khám phá những mô hình mới để phát triển; nhanh nhạy bắt kịp xu hướng, xây dựng mô hình kinh doanh online cho riêng mình. Không chỉ cải thiện thu

nhập, chị còn mang những kinh nghiệm tích lũy được hỗ trợ cho các bạn khuyết tật khác cùng làm.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Tú Anh cho biết: Tôi hy vọng mình có thể thành lập trung tâm dành cho người khuyết tật để giúp đỡ cho nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mong muốn lớn nhất của tôi là giúp các bạn khuyết tật đều được đi học,

tự kiếm sống bằng chính năng lực của bản thân, làm chủ cuộc đời. Khuyết tật không phải bất hạnh mà chỉ là thử thách đối với bản thân.

NGUYỄN TRIỆU



Những sản phẩm thủ công của chị Phạm Tú Anh.